

บิกป้อมชี้เงินพอใจไทยขอโทษ 'ศิริ'ห่วงน้ำมันแตะ100ดอลลาร์

'บิกป้อม'ชี้เงินพอใจไทยขอโทษ แจงเหตุเรื่อล่มฎเกิด-คดีทำร้าย
นักท่องเที่ยว ยันยังไม่ถึงขั้นให้'ใบเหลือง'เที่ยวไทย ก.พลังงาน
เกาะติตราคาน้ำมันโลก (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

น้ำมัน

บิกป้อมยันเงินแค่ออไบเหลืองไทย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง ปัญหาเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำอากาศยานดอนเมืองทำร้ายนักท่องเที่ยว ชาวจีน รวมถึงทางการของจีนเตรียมออกใบ เหลืองเตือนประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวใน ไทย ว่าเป็นแค่การเตรียมจะออกใบเหลือง ซึ่ง ทางการไทยได้ขอโทษทางการจีนและได้แจ้ง สาเหตุ ทั้งกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตและกรณี การทำร้ายร่างกายผ่านทางสถานทูตแล้ว ทาง สถานทูตก็พอใจในการแก้ไข้ปัญหา

เมื่อถามว่าทางการจีนระบุว่าไทยไม่มีความ ปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางมาท่องเที่ยว พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นอุบัติเหตุทั้งนั้น ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำร้าย ร่างกายนักท่องเที่ยวจีน เป็นเรื่องส่วนบุคคล และได้ไล่ออกไปแล้ว ส่วนใหญ่ได้ดูแลรักษา ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี แต่เมื่อเกิดขึ้นต้องแก้ปัญหากันไป อย่างไร ก็ตาม ขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยว เชื่อ ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬากำลังเร่งสร้างความเชื่อ มั่นกลับคืนมา

ศิริห่วงน้ำมันโลกแตะ100ดอลลาร์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานพิธีวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงพลังงานครบ 16 ปี ที่ กระทรวงพลังงาน ว่า กระทรวงพลังงานกำลัง ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด โดยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอ้างอิงตลาดน้ำ มันเบรนท์ปรับขึ้นไปสูงกว่า 85 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุน ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 60 สตางค์ต่อลิตร จาก ที่กำหนดไว้สูงสุดที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 บาทต่อ ลิตร เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นปี

นายศิริกล่าวว่า ทั้งนี้ ประเมินแนวโน้ม ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะระลอกจะเคลื่อนไหว อยู่ในระดับดังกล่าวไปจนถึงต้นปีหน้า และหาก เป็นไปตามนักวิเคราะห์ประเมินมีโอกาสที่ราคา จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล เนื่องจากมีความกังวลต่อมาตรการ คำว่าตริอห่านของสหรัฐอเมริกาที่จะมีผลใน วันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ แต่ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อน และ 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ 4 พฤศจิกายน คาดว่าจะเป็นช่วงที่ราคาอ่อนไหวมาก

นายศิริกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สถานะกองทุนมีเงินประมาณ 2.6 หมื่น ล้านบาท ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการนโยบาย พลังงาน (กบง.) ได้ตั้งวงเงินไว้สำหรับรักษา ระดับราคาน้ำมันดีเซลให้มีเสถียรภาพ 6,000 ล้านบาท และหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกิน กรอบเดิมจะมีการพิจารณาอีกครั้ง และหาก ราคาปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 90-100 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์เรล ก็ได้มอบหมายให้สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พิจารณา แนวทางการใช้กองทุน เข้าไปดูแลเพิ่มเติม

และอาจมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาบ้างก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในสถานการณ์ และพร้อม ชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคมด้วย

ยันตรึงดีเซลไร้เหตุขึ้นราคาสินค้า

"ขณะนี้กระทรวงพลังงานยังคงนโยบาย ดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยใช้เงินกองทุน รักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ ประกอบกับ ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 คัดค้านการ ตลาดต่ำกว่าปกติอยู่ที่ 1.20 บาทต่อลิตร จาก ที่กำหนดไว้ 1.50 บาทต่อลิตร อีกทั้งยังขอให้ ผู้ประกอบการขนส่งหันมาใช้น้ำมันดีเซลเกรด พิเศษ หรือบี 20 มากขึ้น เพราะมีราคาถูกกว่า น้ำมันดีเซลลิตรละ 3 บาท ไม่ส่งผลกระทบต่อ ค่าขนส่งที่ส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้า จึงไม่มีความจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้นแต่ อย่างใด" นายศิริกล่าว

นายศิริกล่าวว่า สำหรับภารกิจที่มอบหมาย ให้ข้าราชการดำเนินงานในโอกาสที่กระทรวง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ต้องการให้เน้นทำงานเพื่อ ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีวินัย เปิดเผย โปร่งใส มีน้ำใจ ไม่รับของกำนัล และ ใช้หลักวิชาการเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม และเน้น เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานเป็นรากฐานใน การพัฒนาเศรษฐกิจ

ปลัดใหม่ลุยประมวล2แหล่งก๊าซ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการทำงานเป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ได้รับมอบหมายให้ผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งส่วนตัวพร้อมจะประสานทุกนโยบายเพื่อผลักดันงานด้านต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จตามวาระ โดยภารกิจเร่งด่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือ การเปิดให้สิทธิเอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ให้ทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะมีการทบทวนคณะกรรมการที่จะดำเนินงานอีกครั้ง และจะมีการเลื่อนการประชุมผลสอบกองทุนออกไปก่อน จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 9 ตุลาคมนี้

“การอนุมัติงบประมาณสำหรับใช้ในปี 2562 จะยึดหลักการความเหมาะสม ประเมินความคุ้มค่าการใช้เงินเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุน” นายกุลิศกล่าว

คลังปิดปากเก็บเงินบุรีเพิ่ม

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า กรณีที่มีกรรมาธิการ พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... เพื่อจัดเก็บเงินสมทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบในอัตราส่วนละ 10 สตางค์ หรือของละ 2 บาทว่า คงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร เกินอำนาจของคลังที่จะตอบเรื่องนี้ เนื่องจากเหลือขั้นตอนในการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน คือ ต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากนั้นเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกฤษฎีกา และเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งต้องเสนอเข้าสู่ สนช. ให้ทันเดือนพฤศจิกายนนี้ กฎหมายจึงจะสามารถผ่าน สนช.ทันก่อนเลือก

ตั้งที่กำหนดไว้ปี 2562

แหล่งข่าวกล่าวถึงกรณีเกี่ยวกับกฎหมายวินัยการเงินคลังว่า มีการถามความเห็นมายังกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นด้วยกับการดำเนินการครั้งนี้ และให้ความเห็นไปแล้วว่าทำได้จริงไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินการคลัง ส่วนที่ไม่เก็บจากสุรา เพราะกระทรวงสาธารณสุขอยากให้กฎหมายนี้ผ่านโดยเร็ว การเก็บเฉพาะบุหรี่อย่างเดียวจึงทำได้ง่ายกว่า เพราะภาษีสุราซับซ้อนกว่าบุหรี่มาก หากเรียกเก็บจากสุราอาจทำให้กฎหมายล่าช้าออกไปอีก

ผู้บริหารไทยเบฟฯแถลงผลงาน

ที่โรงแรมแอมบาสก๊อด แมริออท มาร์คิส ครีนส์ปาร์ค บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจประจำปี 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 โดยทีมผู้บริหารของบริษัททั้งหมด นำโดยนายฐานันท์ สิทธิวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารช่องทางการจำหน่าย นายเอ็ดมอนด์ เนียว คิม ชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า นายเบนเนท เนียว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ จ้อยส์ สตีล คอร์ปอเรชั่น (ซาเบโก้) นายลี เมิ่ง ตัท ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพอร์เซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด (เอฟแอนด์เอ็น) นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร ประเทศไทย นายโมเชิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง และผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ ประเทศไทย และนายเอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายฐานันท์กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาไทยเบฟฯได้รวมธุรกิจเบียร์อันดับ 1 ของประเทศไทยคานาและสุราอันดับ 1 ของประเทศเมียนมา เข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัทโดยทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยผลงานถือว่าบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2020 ซึ่งเป็นแผนดำเนินการระยะหกปีที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยกลยุทธ์ทั้ง 5 ประกอบด้วย การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) ความหลากหลายของสินค้า (Diversity) การมีตราสินค้าที่โดนใจ (Brand) การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง (Reach) และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

ใช้ฐานถาวร-พม่าดันที่1อาเซียน

นายฐานันท์กล่าวว่า เชื่อว่าในปี 2562 ไทยเบฟฯจะมีความพร้อมในการทุ่มเทศักยภาพที่มีอยู่ทุกด้าน ในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครือข่ายธุรกิจภูมิภาคอาเซียนของไทยเบฟฯสามารถสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยบริษัทตั้งงบประมาณ 2562-2563 เพื่อการลงทุนที่ 5,000 ล้านบาทต่อปี

“สำหรับปี 2562-63 ตั้งงบประมาณในการลงทุนอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ คาดว่ายังไม่มีการลงทุนเพื่อซื้อกิจการครั้งใหญ่พร้อมกันนี้ ได้ตั้งเป้าว่า ไทยเบฟฯจะต้องเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยจะใช้ตลาดในประเทศเมียนมา (พม่า) และเวียดนามเป็นตัวขับเคลื่อน” นายฐานันท์กล่าว

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาของกลุ่มธุรกิจสุรา แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การต่อยอดในสินค้าสุรารองข้าวซิลเวอร์ โดยการพัฒนาภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมียอดขายที่ 1 ล้านลิตร พร้อมทั้งมีการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเวียดนาม และเกาหลีใต้ ถือเป็นรายการยกระดับสินค้าอีกทาง

หนึ่ง 2.เกิดการลงทุนในประเทศเมียนมา เมื่อปลายปี 2560 ด้วยเงินลงทุน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเข้าไปลงทุน 75% ในกลุ่ม Grand Royal Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุรา Grand Royal Whisky ที่ได้รับความนิยมในประเทศเมียนมา และ 3.ได้มีการเข้าร่วมลงทุน 51% ในกลุ่ม Asiaeuro International Beverage ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มต่างๆ โดยเฉพาะสุราพรีเมียมในประเทศสกอตแลนด์ และฝรั่งเศส

นายไมเชิต สุขสิงห์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไทยเบฟฯยึดนโยบายสร้างความก้าวหน้าอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จึงได้รับรางวัลความยั่งยืน DJSI World ซึ่งวัดความยั่งยืน 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม และปีนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 3 อีกทั้งถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม “ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของไทยเบฟฯ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรในการเป็นผู้นำทางด้านเครื่องดื่มครบวงจรของอาเซียน” นายไมเชิตกล่าว

เบียร์โตดี‘ฐานปณ’เข้ามาคุมเอง

นายเอ็ดมอนด์ เนียว คิม ชุน กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจเบียร์ได้มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบรับกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มีการเปิดตัวในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย แทปเปอร์ เบียร์แอลกอฮอล์สูงที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เฟเดอร์บรอย ไวส์ เบียร์ ทั้งนี้ ถือได้ว่าธุรกิจเบียร์มีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยปีหน้ายังคงเข้ามาดูแลเรื่องการลงทุนตราสินค้าต่างๆ ของไทยเบฟ โดยนายฐานปณจะเข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธุรกิจเบียร์ด้วยตนเอง ขณะที่นายไมเชิตจะเข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจเบียร์ประเทศไทย

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการแข่งขันในตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แต่ยังสามารถขับเคลื่อนให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มโออิซียังรักษาตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจอาหารญี่ปุ่นไว้ได้ และมีเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มต่อเนื่อง รวมถึงได้ซื้อกิจการร้านเคเอฟซีที่เป็นแบรนด์ร้านอาหารที่แข็งแกร่งอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วย และมีการลงทุน 76% ในกลุ่มร้านอาหารไทย Spice of Asia ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ 1.ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต้องมีการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง 2.เร่งขยายสาขาครบทุกโมเดล เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 3.นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ และ 4.ปรับปรุงรากฐานของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร

มุ่งเน้นบุคลากรโตกับบริษัท

นายเอกพล ณ สงขลา กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ 2020 ไทยเบฟมุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของอาเซียน โดยการมุ่งเน้นบุคลากรมีการเติบโตในสายอาชีพ มีการสร้างเสริมความสัมพันธ์ และสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้ ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ไทยเบฟมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 43,000 ราย เป็น 59,000 ราย ซึ่งเกิดขึ้นจากขยายกิจการ ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และเมียนมา “การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยกลุ่มไทยเบฟจะมุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต เพื่อเป็นบริษัทที่คนไทยและอาเซียนภูมิใจต่อไป” นายเอกพลกล่าว